
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559    

วันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์   

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม   

1. นายวีระชัย   พลาดอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 
2. นายสมพงษ์  พลาดอินทร์    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายถาวร  หาดสูง    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวบุญแปง  หาดกุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอดิศร  อามาตย์มนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางสาวเทียนทอง  สุดา    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุริยา  พลาดอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมจิต  ไสยสาลี    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายค ามา  อามาตมนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง   ปลัดเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 

ผู้มาร่วมประชุม 
14. นายอานนท์  จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
15. นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
16. นายพูลชัย  ใยปางแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
17. นายประไพ  เถาวัลแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
18. นายจร  ฉิมชัย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
19. นายวิจิตร  หัสดร      นายช่างโยธาอาวุโส 
20. นางศุภลักษณ์  ศรีสุวงศ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
21. นายวีระชัย  ปาระมี    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
22. นายรณรงค์  จอกกระโทก   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางมุกมณี  สุรินทร์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
24. นางวรรณา  บุระค า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
25. นางสาวพัชรี  วิเศษชู    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 

26. นางสุภาวดี  พลาดสุ    นักวิชาการพัสดุ 5 
27. น.ส.นงลักษณ์  ทิพสิงห์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28. นายนพพร  ค าธิศรี    สมาชิก อปพร. 
29. นายปกรณ์เดช  สายระวงศ์   สมาชิกอปพร. 
30. นางสาวอมรรัตน์  เลาหวิโรจน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
31. นางสาวปนัดดา  งามวิทยานนท์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
เรื่องท่ีประชุม 

 
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
และประธานชุมชนทุกชุมชน  หัวหน้ากองทุกกอง  ได้เวลาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2559  วันจันทร์ 
ที่  22  กันยายน  2559  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล    

 -  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มี 
-  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  
1  ประจ าปี  พ.ศ.  2559  เม่ือวันที่  15  สิงหาคม  2559  ถา้ไม่มีการแก้ไข  ผมขอ
มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2559  
เม่ือวันที่  15  สิงหาคม  2559    

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

มีมติรับรอง  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา  
    3.1  ขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560      
วาระท่ี  2  -  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
ผู้มาประชุม  

๑. นายสุริยา  พลาดอินทร์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๒. นายค ามา  อามาตมนตรี   กรรมการแปรญัตติ 
๓. นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์  กรรมการแปรญัตติ 
๔. นางสาวบุญแปง  หาดกุวรรณ์  กรรมการแปรญัตติ 
๕. นางสาวเทียนทอง  สุดา  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
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  เม่ือที่ประชุมมาพร้อมแล้ว  นายสุริยา  พลาดอินทร์  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้เปิดประชุม  ตามที่สภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ได้มา
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ที่  
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙    เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐   และที่ประชุมได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ต้ังแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  จนถึงวันที่  ๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๓๐  น.   และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุม
พิจารณา  ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙   ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
หรือผู้บริหารเทศบาลฯ  มายื่นขอเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด  คณะกรรมการได้
พิจารณาโดยละเอียดแล้ว  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด  หรือข้อใด  จึงมีความเห็น
ว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย  ๒๕๖๐  มีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง  และขอส่งร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม  และคณะกรรมการแปรญัตติ
จึงได้จัดท ารายงานยื่นต่อสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เพ่ือเสนอประธานสภาขอความ
เห็นชอบต่อไป 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เป็นบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ  ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารฯ  หรือสมาชิกท่าน
ใดยื่นขอแปรญัตติ  โดยเห็นชอบตามร่างเดิม  เม่ือสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบแล้ว   
จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาตามวาระที่  2  ท่านใดเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
 
 

  
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  วาระที่  3  ทีป่ระชุมสภาลงมติใหต้ราเป็นเทศบัญญัติฯ     เมื่อที่ประชุมเห็นชอบตาม
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ต่อไปก็เป็นการขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 

  
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  พักรับประทานอาหารกลางวัน  และขอให้มาประชุมต่อ  เวลา  13.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ต้องขอขอบคุณ
ท่านสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติประจ าปี  2560  ทางคณะผู้บริหาร
มองเห็นความส าคัญในการพัฒนาทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารจะปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารให้ดีที่สุด  และจะพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลฯ ให้ครอบคลุมมากที่สุด  
เท่าที่จะท าได้ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 
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นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ผมมีเรื่องเพ่ือเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาเก่ียวกับถนนลูกรังในเขต
เทศบาลฯ ที่ช ารุด  มี 
1.  ถนนลูกรังข้างเทศบาลฯ ถึงชุมชนสระหลวง  
2.  ถนนลูกรังราษฎร์พัฒนาถึงห้วยบง 
3.  ถนนลูกรังรอบป่าเจ้าปู่มเหศักด์ิรักษา 
-  เรื่องการขอขยายไฟฟ้าการเกษตร  ฝั่งห้วยบงถึงห้วยสะเภอ  ด าเนินการไปถึงไหน  
-  เรื่องเอกสารของบัญชีฝากธนาคาร  และเงินสะสม  ยังไม่ได้ชี้แจงต่อสภา  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญคณะผู้บริหาร  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ต้องขอบคุณท่านสมาชิก  ที่ได้แจ้งปัญหาที่น ามาแจ้งในที่ประชุม  เพราะทางคณะ
ผู้บริหารก็ไม่อาจทราบปัญหาทั้งหมด  ส าหรับเรื่องถนนลูกรัง  จะพิจารณาในการ
ซ่อมแซม  แต่ต้องดูงบประมาณในการด าเนินการก่อน  แต่ช่วงนี้ เป็นฤดูฝน  ก็จะ
ล าบากในการซ่อมแซม  ขอมอบหมายให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
 
 

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอชี้แจงเก่ียวกับการซ่อมแซมถนนลูกรังใน
เขตเทศบาลฯ  เรามีงบในการซ่อมแซมประจ าปี  แต่จะด าเนินการในช่วงนี้  จะท าให้
ล าบากในการสัญจร   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอสอบถามเรื่องลานกีฬา  เก่ียวกับสีที่ทาสนามกีฬา  ให้กองช่างชี้แจงต่อสภาฯ 

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  เก่ียวกับสีลานกีฬาที่ทาแล้วมีปัญหาสีลอก ได้ตกลงกับผู้รับเหมาไว้แล้ว  ให้ผ่านช่วง
ฤดูฝนจึงจะสามารถทาสีใหม่ได้  หากด าเนินการในช่วงนี้ก็จะเกิดปัญหาจากฝน  ท าให้
สีไม่ติด  ทางผู้รับจ้างจะเข้ามาด าเนินการทาสีใหม่ให้เม่ือผ่านช่วงฤดูฝน  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  หารือเก่ียวกับการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ  จะเป็นไปได้หรือไม่หากจะ
ซ่อมเฉพาะส่วนที่เป็นหลุม  โดยใช้แม่รังซ่อมแซม 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ส าหรับการซ่อมแซมถนนลูกรัง  จะพิจารณาก่อนว่าจะสามารถเอาแม่รังไป
ซ่อมแซมได้หรือไม่  มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบ   
-  เรื่องขยายไฟฟ้าห้วยบง  ทางเทศบาลฯ  ได้ด าเนินการเก่ียวกับการท าหนังสือแจ้ง
ไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพ่ือขอขยายเขตไฟฟ้าแล้ว  แต่ถ้าเราจะใช้งบประมาณของ
เทศบาลฯ  ด าเนินการ  จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  ซ่ึงทางเทศบาลฯ  ต้องใช้
งบประมาณพัฒนาในส่วนอ่ืนอีกหลายภารกิจ  
-  เรื่องสรุปสถานะการเงินการคลัง  มอบหมายให้กองคลังชี้แจง   
และขอฝากเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือน ามาซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลฯ  
เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องหลังคารั่ว  ในเรื่องนี้จะได้หารือกันอีกครั้ง  เรื่องสถานะการ
คลัง  และระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมขอให้กองคลังชี้แจง  
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น.ส.ปนัดดา  งามวิทยานนท์ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ดิฉันขอชี้แจงเก่ียวกับเงินสะสม  เงินฝาก
ธนาคาร ของเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 

นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
เรื่องพนักงานกวาดขยะ  ไม่ทราบว่าปฏิบัติงานเวลาไหน  เพราะไม่เห็น  และถนนไม่
สะอาด  
-  เรื่องยุง  เพราะในช่วงนี้มีจ านวนมาก  อยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาแก้ไข  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านเทียนทอง  สุดา 

น.ส.เทียนทอง  สุดา  
(สมาชิกสภาเทศบาล 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางสาวเทียนทอง  สุดา  สมาชิกสภาฯ เขต 
1  แจ้งผู้บริหารเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตัดต้นไม้  ต้นคูณหน้าวัดโพนธาราม  
-  เรื่องท าความสะอาด  ถนนเส้นหลังบ้านเช่าเจ้พร  ไม่สะอาด  ท าให้ถนนไม่สวยงาม   

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่องความสะอาด  ฝาก ผอ. กองสาธารณสุขฯ  ช่วยก ากับดูแล  แก้ไขในส่วนที่ไม่ดี  
และปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบด้วย  
-  เรื่องไลน์กลุ่ม  อยากให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก  เข้าร่วมไลน์กลุ่มเทศบาลฯ ด้วย  
เพ่ือแจ้งเหตุการณ์  หรือปัญหา  จะได้ช่วยกันแก้ไข  และรับทราบโดยทั่วกัน  
-  เรื่องซอยข้างร้านอะตอม  จะด าเนินการจัดท าป้ายห้ามจอดรถในถนน 
-  เรื่องตัดต้นไม้  ขอให้กองช่างด าเนินการ 
-  เรื่องยุงลายขอให้  กองสาธารณะสุขฯ  พิจารณาด าเนินการด้วย 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภาฯ เขต 2  
ฝากคณะผู้บริหารเรื่องผักตบชวา  เนื่องจากสวนสาธารณะจะด าเนินการเสร็จแล้ว  
จะท าให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม 
-  เรื่องร่องระบายน้ าซอยชุมชนโพนธาราม  ฝากคณะผู้บริหารพิจารณาด าเนินการ
ด้วย 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่องผักตบชวา  จะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนงานวันลอยกระทง   
-  เรื่องร่องระบายน้ าซอยชุมชนโพนธาราม  จะพยายามด าเนินการให้ได้  แต่ต้อง
หลังจากด าเนินการในถนนสายหลักก่อน 
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น.ส.ปนัดดา  งามวิทยานนท์ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

-  ขอชี้แจงเก่ียวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม   
          2.3  ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้   
               2.3.1  โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์และตรง
กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยน าข้อมูลปัญหาและความต้องการ
พ้ืนฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท าโครงการ  ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินสะสมไป
ใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย  หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชน  เช่น  การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ท าการ  การจัดหารรถส่วนกลาง  หรือ
รถประจ าต าแหน่ง  การจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น   
               2.3.2  ให้กระท าได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในด้านการบริหารชุมชนและสังคม  กิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้  หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 
89  โดยพิจารณาให้ความส าคัญในด้านต่างๆ  ดังนี้  

1. สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าด้านการเกษตร  เช่น

ฝาย  แก้มลิง  คลองไส้ไก่  ท่อส่งน้ า  สระขนมครกในพ้ืนที่การเกษตร  
การขุดสระ  บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  เป็นต้น  

3. ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  เช่น  ประปา
หมู่บ้าน  ถังเก็บน้ ากลางหรือถึงเก็บน้ าฝนในที่สาธารณะ  โอ่งน้ า  บ่อ
บาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค  เป็นต้น 

4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล  (การท่องเที่ยววิถี
ไทย)  การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  เช่น  การ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  สิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวเช่น  ห้องสุขา  ศาลาที่พัก  ลานจอดรถ  ฯลฯ  การดูแล
รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  การจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง  เป็น
ต้น  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือในด้านข้อมูล
หรือค าแนะน าจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณา
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย  หรือกิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น  อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาล 

5. โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
ซ่ึงขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  อยู่ระหว่างด าเนินการรับซ้ือ
ยางจากเกษตรกรเพ่ือน ามาใช้ในโครงการ  เม่ือทราบแนวทางปฎิบัติที่
ชัดเจนเก่ียวกับรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  ประเภท
โครงการ  มาตรฐานวัสดุหรือผลิตภัณฑ์  รวมทั้งราคามาตรฐาน  หรือ
ราคากลางแล้ว  กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 

6. โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็น



- 7 - 
 

ว่าจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
          การจัดท าโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่ง  โดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากได้ส ารองไว้ส าหรับรายจ่าย
ที่จ าเป็นตามข้อ  2.2 แล้ว  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ส าหรับการจา่ยขาดเงินสะสม  มีระเบียบและหนังสือสั่งการที่ ต้องถือปฏิบัติหลาย
ฉบับ  รวมทั้งประกาศ คสช. ขออนุญาตไปรวบรวมเอกสาร  และจะชี้แจงให้สภาฯ  
ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ก็เป็นที่เข้าใจเก่ียวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม  ตามที่  ผอ. กองคลังได้ชี้แจง  
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร  ตัวแทนชุมชน  
ข้าราชการทุกกอง  ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

  
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
  
  

 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 
                                            (นางมุกมณี  สุรินทร์) 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึก/เลขานุการสภาเทศบาล 
                                        (นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง) 
 
 
ได้ตรวจถูกต้องแล้ว  เม่ือวันที่       
 
 
                              (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
                                        (นายสมจิต  ไสยสาลี) 

 
 

                        
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                           (นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว) 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                        (นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์) 
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                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                            (นายถาวร  หาดสูง) 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   เลขานุการ/กรรมการ 
                                       (นายอดิศร  อามาตย์มนตรี) 
 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว  เม่ือวันที่                                        
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   ประธานสภาเทศบาลฯ 
                                       (นายวีระชัย  พลาดอินทร์) 
 
 
 
 
 
 


